



หลักสูตร โครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ กำหนดให้นายจ้างจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการในกรณีที่สภาวะการทำงานในสถานประกอบกิจการมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแปดชั่วโมงตั้งแต่แปดสิบห้าเดซิเบลขึ้นไป ทั้งนี้ได้มีการประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด นั้นได้ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติ อาทิ เช่น การกำหนดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน , การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring), การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) , การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

อนึ่งเราจะทราบได้อย่างไร ว่าการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินของสถานประกอบการนั้นมีความเหมาะสม ปฏิบัติได้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ดังนั้น การฝึกอบรมหลักสูตรนี้จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้ท่านสามารถเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้เกิดสุขภาพอนามัยที่ดีของลูกจ้าง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินที่กฎหมายกำหนด
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินได้อย่างถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำมามาตรการป้องกันอันตรายเกี่ยวกับเสียงที่เหมาะสมไปปรับใช้กับสถานประกอบการ
4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเลือกใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

รายละเอียดบริการ

ระยะเวลาการอบรม	1 วัน (6 ชั่วโมง)
วิธีการอบรม	บรรยาย > สาธิต > สอบภาคทฤษฎี > Workshop
จำนวนผู้เข้าอบรม	15 ท่าน/รุ่น
วิทยากร	วิทยากร 1 ท่าน /ผู้ช่วย 1 ท่าน/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 ท่าน **3ท่าน**
สถานที่ฝึกอบรม	RTN ซ.นวมินทร์ 98
กลุ่มเป้าหมาย	1. ผู้จัดการฝ่ายและหรือตัวแทนฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย /ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม 2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 3. ผู้สนใจการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินทุกท่าน
สิทธิที่จะได้รับ	ประกาศนียบัตรรับรองการผ่านฝึกอบรม 1 ฉบับ หนังสือคู่มือการอบรม จำนวน 1 เล่ม ปากกา 1 ด้าม แบบฟอร์มการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินฯ 1 ชุด
ลักษณะการจัด ห้องฝึกอบรม	Classroom Style
การเตรียมความพร้อม	ในการทำ Workshop จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลสถานประกอบการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในเรื่องของพื้นที่การทำงานที่มีเสียงดัง ,ประเภทและหรือลักษณะงานที่ก่อให้เกิดมลภาวะทาง เสียง

กำหนดการ

Time	Item	Trainer
08.30 -16.30 น.	<p>ลงทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้ารับฝึกอบรม (Pre-Test) ● กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ● ความรู้เกี่ยวกับเสียง กายวิภาคศาสตร์ของหู และกลไกการได้ยิน ● หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ● องค์ประกอบหลักของโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ● การจัดนโยบายการอนุรักษ์การได้ยิน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ <p>เชิงปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● การเฝ้าระวังการได้ยิน ● การทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiometric Testing) ● เกณฑ์การพิจารณาผลการทดสอบสมรรถภาพการได้ยิน ● มาตรการป้องกันอันตรายตามกฎหมายกรณีผลการทดสอบ ● สมรรถภาพการได้ยินพบว่าลูกจ้างสูญเสียการได้ยิน ● ตัวอย่างโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และแบบบันทึกผลการตรวจสอบต่างๆ ● การเฝ้าระวังเสียงดัง <ul style="list-style-type: none"> ● - การสำรวจและตรวจวัดระดับเสียง ● - การศึกษาระยะเวลาสัมผัสเสียงดัง ● - การประเมินการสัมผัสเสียงดัง ● การจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียงในแต่ละพื้นที่ ● หลักการควบคุมเสียงดัง ● ทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจหลังเข้ารับฝึกอบรม (Post-Test) ● ถาม-ตอบข้อสงสัย ● มอบวุฒิบัตร 	RTN

หมายเหตุ

10 : 30 – 10 : 45 น. (พักเบรก)

12 : 00 – 13 : 00 น. (พักรับประทานอาหารกลางวัน)

14 : 30 – 14 : 45 น. (พักเบรก)

